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สพฐ.จริงจังงดอีเว้นต์ประชุมสัมมนาใช้เงินเยอะ

 สพฐ.เอาจริงงดอีเว้นต์สัมมนาใช้งบฯเยอะ ดูงานต่างประเทศพิจารณารายกรณีพอมีลุ้น
แต่ห้ามใช้งบฯหลวงและต้องไม่กระทบการเรียนการสอน

วันนี้(8 ต.ค.)ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) มีนโยบายกำชับหน่วยงานในสังกัด ศธ. ให้รัดเข็มขัดการใช้งบประมาณ ปี
2563โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติใน 4 เรื่องสำคัญ คือ งดการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ปี
ลดการจัดประชุมสัมมนาที่ใหญ่โต เพราะสามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี ยกเลิกการจัดงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือ
งานลักษณะอีเว้นต์ และให้ทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน โดยเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี
นำระบบเทคโนโลยีของทุกหน่วยงานเข้ามาอยู่ส่วนกลาง
เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันและทำให้ข้อมูลมีเอกภาพนั้น
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หลังจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
สพฐ.ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ ตนจะเชิญ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาทำความเข้าใจถึงเรื่องที่
รมว.ศึกษาธิการขอความร่วมมืออีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการจัดประชุมสัมมนา100-200 คน
ที่ใช้เงินก้อนใหญ่ที่มีการจัดอีเว้นต์ใน 1 ปีนี้ให้งด แต่ถ้าเป็นการอบรม ประชุมหารือเล็ก ๆก็ทำได้

 “ส่วนเรื่องการดูงานต่างประเทศถ้าต้องใช้งบฯของรัฐ ภายใน 1 ปีนี้ ขอห้ามโดยเด็ดขาด
ยกเว้นเป็นงบฯของหน่วยงานที่เชิญไปดูงานออกให้อาจจะอนุญาตให้ไปได้ เพราะ
รมว.ศึกษาธิการต้องการให้ใช้งบฯเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ถึงตัวเด็ก
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เงินส่วนตัวหรือหน่วยงานที่เชิญมาดูแลค่าใช้จ่ายให้
ก็ต้องไม่ใช้เวลาที่กระทบต่อการเรียนการสอน
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพิจาณาความจำเป็นและเหมะสมเป็นรายกรณีด้วย” ดร.อำนาจกล่าว
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